# นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560

## ตะลุยโจทย์ ม.3 เพื่อเตรียมสอบ ONET+เข้า ม.4

วิชา ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 9 (ตอนที่ 2/4)



โดยช่วงตั้งแต่ 31 ต.ค. 60-2 มี.ค. 61 ท่านสามารถติดตามได้ดังนี้ ตะลุยโจทย์ ป.6 ในวันอังคาร, ตะลุยโจทย์ ม.3 ในวันพุธ และตะลุยโจทย์ ม.ปลาย

#### Choose the best alternative.

			,	,		5 ,			
	1)	Shall	2)	Need	3)	Should	4)	Car	
2.	What time the lesson begin on Monday?								
	1)	doesn't	2)	don't	3)	do	4)	doe	
3.	Sh	She said that she had an appointment							
	1)	that day			2)	the following	we	ek	
	3)	the previous	7.7.7.0	ok	4)	the day before	۵		

.. I stav at Jiffv's house tonight. Mum?

Batik is a traditional art form which involves using wax and dye to create beautiful and intricate patterns on cloth. The methods of traditional batik date back to Egypt, China, India and Japan, but it i the traditional Indonesian batik that is most valued around the world.

- 4. Now, which country is famous for Batik?
- 1) India 2) Indonesia 3) China 4) Japan

#### Read the following paragraph, then answer the questions.

Curve Lake gets a lot of snow in the winter. In bad weather, it can be difficult for the community's residents to get to the nearest pharmacy if they run out of their medication. Now, they can go to the community's health centre and use a type of vending machine. Using a telephone handset and a video screen on the machine, users can speak to a pharmacist. The patient tells the pharmacist what they want, and they insert their prescription into a slot in the machine where it is scanned and sent to the pharmacist in Oakville, who checks it and fills the prescription. Users also have to present their photo ID and pay for the medication using a credit card. Then, their pills are dispensed. The customer opens a little door in the machine and picks up their medication. People who live there no longer have to go all the way into the city when they run out of their medicine and need a prescription filled.

- 5. What is the best title?
- 1) New Pharmacv
- 2) New Health Care
- 3) New Centre
- 4) New Vending Machine
- 6. When can't people go to the pharmacy?
- 1) When it's foggy.
- 2) When it snows
- 3) When it rains.
- 4) When it's sunny

- 7. We can conclude from the text that
  - 1) people needn't go to the pharmacy in town in bad weather
  - 2) people have to go to the pharmacy in town in bad weather
  - 3) people needn't go to the pharmacy in town in all weather
  - 4) people have to go to the pharmacy in town in all weather
- 8. How can they pay for the medicine?
  - 1) by PayPal
- 2) by cash
- 3) at the cashier
- 4) by credit card
- 9. To use the vending machine, what is an essential thing to show?
- 2) scanner
- 3) ID photo 4) medication

#### เฉลย

- **1. เฉลย 4)** Can
  - แม่ครับ ผม**ขออนญาต**ไปค้างที่บ้านจิฟฟี่คืนนี้ได้ไหม
  - Can = ขออนฌาต

ใช้ Can + Subject + bare infinitive เพื่อขออนุญาต

- 1) Shall = จะ
- Need = ต้องการ
- 3) Should = จะ
- 2. เฉลย 4) does

ชั้นเรียนนี้เริ่มกี่โมงในวันจันทร์

นอกจาก Present Simple Tense จะใช้กล่าวถึงเหตุการณ์หรือ การกระทำในปัจจุบัน รวมถึงกิจวัตรประจำวันและข้อเท็จจริงแล้ว ยังสามารถใช้ กล่าวถึงอนาคตได้เช่นกัน ในกรณีที่มีกำหนดเวลาที่แน่นอน เช่น ตารางสอน กำหนดการ ปฏิทิน ฯลฯ โครงสร้างประโยคคำถาม คือ Question word + do/does + subject + V<sub>1</sub>? โจทย์ข้อนี้ใช้ does เพราะ time ในที่นี้เป็น คำนามเอกพจน์

เฉลย 2) the following week

เธอพูดว่าเธอมีนัด**สัปดาห์หน้า** 

the following week = สัปดาห์หน้า

Indirect speech คือ การนำคำพูดของคนหนึ่งไปเล่าให้ผู้อื่นฟัง โดยดัดแปลงเป็นคำพูดของคนเล่า ถ้ากริยานำ (reporting verb) อาทิเช่น say, tell อยู่ในรูปที่แสดงอดีต ควรเปลี่ยนกริยาที่อยู่ในเครื่องหมายคำพูดให้ แสดงอดีตยิ่งกว่าเดิมอีก 1 ขั้น ในที่นี้ เปลี่ยนจาก Present Simple Tense เป็น Past Simple Tense จากนั้น ให้เปลี่ยนบุรษสรรพนาม รวมถึงคำบอก เวลาด้วย โดย the following week เปลี่ยนมาจาก next week

ประโยคนี้มาจากการถ่ายทอดคำพูด She said, "I have an appointment next week."

- 1) that day เปลี่ยนมาจาก today
- 3) the previous week เปลี่ยนมาจาก last week
- 4) the day before เปลี่ยนมาจาก yesterday

ผ้าบาติกเป็นรูปแบบศิลปะดั้งเดิมอย่างหนึ่ง ที่ใช้ขี้ผึ้งและสีย้อมผ้าในการสร้าง-สรรค์ลวดลายอันประณีตลงบนผืนผ้า กรรมวิธีการทำผ้าบาติกโบราณมาจากประเทศ อียิปต์ ประเทศจีน ประเทศอินเดีย และประเทศญี่ปุ่น แต่ทั่วโลกกลับนิยมผ้าบาติก ของชาวอินโดนีเซียมากที่สด

**4. เฉลย 2)** Indonesia

โจทย์ถามว่า ปัจจุบันประเทศใดมีชื่อเสียงด้านผ้าบาติก Indonesia = ประเทศอินโดนีเซีย

คำแปลเนื้อเรื่อง

เคิร์ฟเลกมีหิมะตกมากในช่วงฤดูหนาว สภาพอากาศที่ย่ำแย่ถือเป็นเรื่องยาก สำหรับผู้อยู่อาศัยในชุมชนที่จะไปร้านขายยาที่ใกล้ที่สุด หากยาของพวกเขาหมด ตอนนี้พวกเขาสามารถไปที่ศูนย์สุขภาพของชุมชน และใช้เครื่องจำหน่ายยาอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถใช้โทรศัพท์และหน้าจอวิดีโอบนเครื่องพูดคุยกับเภสัชกร ผู้ป่วยบอกสิ่งที่ พวกเขาต้องการแก่เภสัชกรและใส่ใบสั่งยาของพวกเขาลงในเครื่อง ซึ่งจะสแกนและ ส่งไปยังเภสัชกรในโอกวิลล์ เภสัชกรจะตรวจสอบและจัดยาตามใบสั่งยา ผู้ใช้ต้อง แสดงรปประจำตัวของพวกเขาและชำระเงินค่ายาโดยใช้บัตรเครดิต จากนั้น เครื่อง จะจ่ายยาของพวกเขา ลูกค้าแค่เปิดประตูเล็กๆ ที่เครื่องจำหน่ายยา แล้วหยิบยาของ พวกเขา คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นไม่จำเป็นต้องเข้าเมืองอีกต่อไป เมื่อยาของพวกเขาหมด หรือต้องการใบสั่งยา

- 5. เฉลย 4) New Vending Machine โจทย์ถามว่า ชื่อเรื่องที่ดีที่สดคืออะไร New Vending Machine = เครื่องจำหน่ายยาแบบใหม่ เพราะครอบคลมเนื้อหาทั้งหมดของย่อหน้า
- 6. เฉลย 2) When it snows. โจทย์ถามว่า ผ้คนไปร้านขายยาไม่ได้เมื่อใด When it snows. = เมื่อหิมะตก สรปได้จากประโยคแรกและประโยคที่สองของย่อหน้า
- 7. เฉลย 1) people needn't go to the pharmacy in town in bad

สรุปจากข้อความข้างต้นได้ว่า**ผู้คนไม่จำเป็นต้องไปร้านขายยาใน** 

#### เมืองในวันที่อากาศไม่ดี

people needn't go to the pharmacy in town in bad weather = ผู้คนไม่จำเป็นต้องไปร้านขายยาในเมืองในวันที่อากาศไม่ดี สรปได้จากประโยคที่สามและประโยคสดท้ายของย่อหน้า

- 8. เฉลย 4) by credit card โจทย์ถามว่า พวกเขาชำระค่ายาได้อย่างไร by credit card = ด้วยบัตรเครดิต ลูกค้าชำระค่ายาที่ซื้อจากเครื่องจำหน่ายยาได้ด้วยบัตรเครดิต
- 9. เฉลย 3) ID photo โจทย์ถามว่า เพื่อใช้เครื่องจำหน่ายยา สิ่งสำคัญที่ต้องแสดงคืออะไร ID photo = รูปประจำตัว ลูกค้าต้องแสดงรูปประจำตัวก่อนใช้เครื่องจำหน่ายยา

### นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่

www.bunditnaenaew.com